

**Thông tin**  
**Một số nội dung liên quan đến nước hồ Công viên hồ điều hòa**  
**Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân**

Dự án đầu tư xây dựng Công viên hồ điều hòa Nhân Chính được xây dựng trên diện tích 13,3ha tại phường Nhân Chính, do UBND quận Thanh Xuân là Chủ đầu tư. Với mục đích hình thành một không gian xanh và góp phần điều hòa hệ thống thoát nước chung của toàn Thành phố nên diện tích hồ điều hòa của Công viên chiếm tới 8 ha (*hơn 60% diện tích công viên*) tạo môi trường trong lành, tươi mát và có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực. Đồng thời, Công viên có khu công viên cây xanh vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động thể thao ngoài trời, đường dạo (*diện tích khoảng hơn 5ha*) với hệ thống vườn hoa, cây xanh đa dạng (*với tổng số hơn 1.300 cây...*) được thiết kế và quy hoạch hợp lý tạo cảnh quan sinh động đẹp mắt; hệ thống đường dạo uốn lượn quanh hồ nước; quảng trường, đài phun nước, khu vui chơi giải trí, bãi đỗ xe được bố trí hài hòa, đồng bộ với cảnh quan công viên kết hợp với một không gian ngầm đa chức năng có đủ dịch vụ phục vụ nhu cầu nhân dân.

Từ ngày 10/9/2018, UBND quận Thanh Xuân đã hoàn thành các nội dung công việc để mở cửa Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính phục vụ nhân dân (*thời gian mở cửa từ 5h00' đến 23h00' hàng ngày*).

Với chức năng điều hòa mực nước khu vực, theo quy hoạch và thiết kế được duyệt, đáy hồ điều hòa có cao độ +0,6m; cao độ mực nước tại điều kiện tiêu chuẩn không chế ở cao độ +3,1m; cao trình đỉnh lũ cho phép tại cao độ +5,5m. Tại điều kiện tiêu chuẩn cao độ mực nước ở +3,1m thì diện tích mặt nước khoảng 7,1ha; lưu lượng nước hồ chứa khoảng 175.500m<sup>3</sup>. Hồ điều hòa thu gom toàn bộ nước mưa trong công viên, đường dạo chảy rào các ga rãnh dưới đường dạo và được chảy vào hồ qua các cửa xả. Để phục vụ điều hòa mực nước, hồ điều hòa thiết kế 02 cửa phai. Trong đó: cửa phai thứ nhất (*phía Đông Nam Công viên*) được xây dựng đầu nối ra tuyến cống ngầm tại đường Lê Văn Lương. Khi có mưa lũ, úng ngập sẽ mở cửa phai để xả nước vào hồ và bơm nước ra công mương Hòa Mục, chống ngập lụt cho khu vực; cửa phai thứ hai (*phía Tây Công viên*) được xây dựng kết hợp với trạm bơm công suất 8.000m<sup>3</sup>/giờ, bơm thoát nước từ trong hồ thoát ra mương Hòa Mục để điều hòa mực nước đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực, cửa phai thứ hai chưa thi công được do vướng GPMB, vì vậy không thực hiện được việc bơm nước từ trong hồ ra, do đó cũng ảnh hưởng đến vệ sinh nước trong hồ.

Công tác quản lý vận hành trạm bơm điều hòa mực nước và đảm bảo vệ sinh hồ nước Công viên, UBND quận Thanh Xuân đã giao cho Xí nghiệp thoát nước số 6 trực thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quản lý, duy tu, duy trì vệ sinh môi trường, duy trì mực nước hồ điều hòa.

Trong thời gian gần đây, có thời điểm hồ nước có hiện tượng bốc mùi là do có một lượng tảo xanh lẫn trong nước; mặt khác, do Công viên mới đi vào hoạt động, dưới đáy hồ còn sót lại một số cây bụi, cây dại và rong rêu bị phân hủy nổi lên mặt hồ. Hiện tại, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD quận, Xí nghiệp thoát nước số 6 thường xuyên vớt rác, vớt váng; đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để duy trì vệ sinh nước hồ và lắp bè thủy sinh dưới lòng hồ làm sạch nước hồ./.